

## สร.แถลงข้อมูลการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 หลังพบไทยติดเชื้อรวดเดียว 3 ราย (4/6/2552)

**คมชัดลึก :** สร.แถลงข้อมูลการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 หลังพบไทยติดเชื้อรวดเดียว 3 ราย 2 รายเป็นการแพร่เชื้อกันเองภายในประเทศครั้งแรก แม่ที่เดินทางไปเที่ยวสหรัฐฯและกลับมาแพร่เชื้อให้ลูก ขณะที่ผู้ป่วยเฝ้าที่ต้องเฝ้าระวังในไทยมีถึง 345 ราย

(4 มิ.ย.) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า วันนี้(4 มิ.ย.) ไทยพบผู้ป่วยยืนยันเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มอีก 3 ราย นับเป็นรายที่ 6, 7 และ 8 ซึ่งผู้ติดเชื้อรายที่ 6 เป็นหญิงไทยอายุ 49 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันรายหนึ่งที่มีประวัติเดินทางไปสหรัฐฯด้วยกันแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย ระบายคอ ไม่มีไข้ ขณะเดินทางกลับไทยเมื่อ 25 พ.ค.ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ขณะนี้อาการหายดีแล้ว

ขณะเดียวกันลูกชายอายุ 19 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศก็ติดเชื้อด้วยเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนับเป็นรายที่ 7 ส่วนรายที่ 8 เป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี เริ่มมีอาการเจ็บคอ ก่อนออกเดินทางกลับจากสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ถึงประเทศไทยวันที่ 1 มิ.ย.เริ่มมีอาการคัดจมูก ไอ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.

"อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มพบผู้ติดเชื้อในประเทศ ซึ่งติดจากผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ การดำเนินงานจะต้องเน้นการป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผู้สัมผัสโรคเพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองและลดการแพร่กระจายเชื้อ" รพ.สาธารณสุข กล่าวและว่า

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค แต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่ผู้เดินทางจะนำเชื้อเข้าประเทศทุกวัน กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเตรียมป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศอย่างเต็มที่ โดยปรับมาตรการดำเนินงานให้มีความพร้อมใน 3 ประเด็นหลัก คือ การซักซ้อมความพร้อมตามภารกิจรับผิดชอบ การป้องกันควบคุมโรคโดยใช้มาตรการด้านชุมชนและสังคม เช่น ส่งเสริมการล้างมือ ใช้น้ำยากากอนามัย ให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หรือ ปิดโรงเรียน สถานที่ ลดการชุมนุม และ ปรับวิธีทำงาน ดงบริการ และช่วยเหลือพนักงาน

### ผู้ป่วยเฝ้าระวังไข้หวัด2009 ในไทยมีถึง 345 ราย

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 50 ประเทศ หากรวมกับประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยแล้วจำนวน 15,511 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังของไทย มีจำนวน 345 คน ซึ่งรวมกับผู้ป่วยที่พบเชื้อ ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยรายล่าสุด แม้จะมีอาการป่วยในช่วงที่เดินทางกลับเข้าประเทศ แต่เครื่องเทอร์โมสแกนกลับตรวจหาเชื้อไม่พบนั้น อาจเป็นเพราะผู้ป่วยรับประทานยารักษามาก่อน เครื่องจึงตรวจหาไม่พบ

นพ.ปราชญ์ กล่าวว่า สำหรับการเฝ้าระวังโรค ทุกประเทศจะมีการจัดการลักษณะเดียวกัน คือให้ประชาชนทุกคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการรายงานและแนะนำประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ ด้วยการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี ตั้งแต่การใช้หน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ หากทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้ เชื่อว่าการแพร่ระบาดของโรคในประเทศจะไม่รุนแรงอย่างแน่

ที่มา: <http://www.komchadluek.net/detail/20090604/15737/คนไทยติดหวัด3คนรวดแม่แพร่สู่ลูกครั้งแรก.html>